



ประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ประจำกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา

ตามที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานด้านช่างกายอุปกรณ์
จำนวน ๑ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๙(๘) แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ โดย
อนุโลม คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสามารถเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
ที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา ในตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานด้านช่างซ่อมกายอุปกรณ์ จำนวน ๓ คน
ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัว ผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นายบุญมา วันโอภาส	
๒	๐๐๒	นายณัฐวัฒน์ ขาวล้ำเลิศ	
๓	๐๐๓	นายสมชาย ทินกระโทก	

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับวิธีการเลือกสรร ดังนี้

วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

-เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. รายงานตัว

-เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป สอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ทดสอบปฏิบัติ
และสัมภาษณ์)

ระเบียบวิธีการสอบ

(๑) การแต่งกายให้สวมใส่ชุดที่เหมาะสมในการทดสอบปฏิบัติงานจริงด้านช่างกายอุปกรณ์
(๒) นำบัตรประจำตัวผู้สอบ และบัตรประจำตัวประชาชน หากไม่มีบัตรดังกล่าวกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสรรหาได้

(๓) ให้ผู้เข้ารับการสรรหามารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด
ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (อยู่ข้าง
เทศบาลตำบลหัวทะเล) หากมารายงานตัวหลังเวลาดังกล่าว โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการหรือเจ้าหน้าที่
จะพิจารณาตัดสิทธิไม่ให้เข้ารับการสรรหา

/ (๔) ให้ผู้มีสิทธิ...

(๔) ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา ในเวลา ๐๙.๓๐ น.เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่ ด้วยตนเอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต หรือตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.koratpao.go.th โทรศัพท์ ๐-๔๔๒๔-๖๘๙๐ ในวันเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ร้อยตรีหญิง



(ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ